



**สยามรัฐ** ยึดมั่นอุดมการณ์ปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ...●●... สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กลับมาเป็น ประเด็นร้อนอีกครั้ง หลังเกิดเหตุตรวจพบ 2 ชาวต่าง ชาติที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการกักกันตัว 14 วัน มีอาการ ติดเชื้อระหว่างพำนักอยู่ในประเทศไทย...●●... รายแรกมา จากอียิปต์เป็นทหารพักอยู่ในโรงแรมที่ระยอง และได้ออกไปเดินเตร็ด เเตรซ้อบปิ้งในห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง สร้างความหวาดผวให้กับ ชาวระยองทั้งจังหวัด กระทั่งนำไปสู่คำสั่งปิดโรงเรียนกว่า 100 แห่ง ...●●... รายที่ 2 มาจากชุกชานเป็นบุตรสาวนักการทูต พักที่คอนโดมิ เนียมย่านสุขุมวิท 26 เป็นผลให้ต้องมีการประกาศปิดโรงเรียนบาง แห่งในละแวกนั้น...●●... จาก 2 เหตุการณ์ดังกล่าว นำไปสู่ คำวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด(ศบค.) ที่ถูกมองว่ากลายเป็นฝ่ายหละหลวมเสียเอง ทั้งที่มีการรณรงค์เรียกร้องให้ประชาชนระมัดระวังการ อย่่าตกมาโดยตลอด...●●... แน่นนอนงานนี้ทั้งฝ่ายค้านและฝ่าย แค้นต่างพากันออกมาเรียกร้องถามหาความรับผิดชอบจาก ศบค. และรัฐบาลโดยพุ่งเป้าไปที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรี...●●... “ศบค. ต้องเป็นผู้รับผิดชอบและพยายาม ทำให้ดีที่สุด ผู้ที่เข้ามาตามเอกสารคือไม่ต้องกำหนดให้มี ผู้ควบคุมตามกฎหมาย กำหนดเพียงแค่ให้ใช้แอปพลิ เคชันเพื่อติดตามตัวเท่านั้น ซึ่งพบว่ามีข้อหละหลวมคือ สถานทูตติดต่อโรงแรมโดยตรงและแจ้งกลับที่หลังผมเสีย

ใจที่บอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐการ์ดตกเสียเองเราคุยกันว่ามิอะไร ต้องปรับปรุงกันบ้างเราขอภัยในทุกเรื่องและจะปรับปรุง ในจุดที่หละหลวมทุกจุด” ทำที่ต่อ 2.กรณีที่เกิดขึ้นจาก ศบค.ผ่าน นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ...●●... ขณะที่พล เอกประยุทธ์ก็ออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกัน “เป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลย เกิดจากความไม่เคารพกติกา ไม่มีวินัย ไม่รับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีการโทษกันไป มา ซึ่งผมในฐานะ พอ.ศบค. ขอรับผิดชอบในเรื่องนี้ ได้มีการให้ไปตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจากกรณีนี้ ทั้งการลงทะเล เบียนเข้าออกและการตรวจเชื้อเพิ่มเติม เพื่อให้ทุกคน สบายใจมากที่สุด พร้อมสั่ง ศบค. ทบทวนมาตรการผ่อน คลายต่างๆ รวมทั้งกรณีของสถานทูตฯ และทูตต่างๆ ก็ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขณะเดียวกันในส่วนการบิน เข้า-ออก ไม่ว่าจะเครื่องบินทหารหรือใครก็ตามต้องทำ ตามระเบียบเคร่งครัดก็ขอให้เชื่อมั่นในระบบสาธารณสุข ของเรา ซึ่งน่าจะสามารถรองรับได้ แต่มันก็ไม่ควรที่จะเกิด ขึ้น เป็นสิ่งที่ผมเสียใจ ขอโทษพี่น้องประชาชนคนไทยด้วย แล้วยกกัน” ...●●... แม้ถูกมองว่าไม่ต่างอะไรกับ “วัวหายแล้ว ล้อมคอก” แต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย สำหรับศบค.ที่เตรียมเดิน หน้า 3 มาตรการ เพิ่มระดับคุมเข้ม สกัดกันเชื้อโควิด-19 จากต่าง ประเทศเข้ามาในบ้านเรา ประกอบด้วย 1.ทบทวนแนวทางผ่อน คลายการกักกันของบุคคลในคณะทูตโดยเฉพาะคู่สมรส บิดามารดาหรือบุตร 2.ให้กระทรวงการต่างประเทศยกเลิก การอนุญาตการบินเข้าของเที่ยวบินกองทัพอากาศอียิปต์ ทั้งที่อนุญาตไปแล้ว และกำลังจะอนุญาตอีก 8 เที่ยวบิน และ 3.ชะลอการอนุญาตให้เข้าประเทศไทยของบุคคลใน คณะทูต กลุ่มนักธุรกิจที่เข้ามาในระยะสั้น และกลุ่มที่เคย มีเหตุยกเว้นหรือได้รับอนุญาตในช่วงก่อนหน้านี้ ...●●... นอกจากนี้ มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเตรียมใจรับกระแสต่อต้าน

ที่เชื่อว่าจะแรงขึ้นเรื่อยๆ...●●... อย่างไรก็ตาม ถึงการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะไม่ได้รับการยอมรับจากบางฝ่ายทว่าอีกด้านหนึ่งก็เป็นความจำเป็นของรัฐบาลที่ต้องมีเครื่องมือในการดูแลป้องกันไม่ให้เชื้อโควิด-19 กลับมาระบาดรอบ 2 ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายมากมายมหาศาล โดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจ ...●●... **ดร.ปราจีน เอี่ยมลำเนา** ประธานจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ได้ถูกเปิดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41 ที่ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 16 ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค.ตั้งแต่เวลา 12.00-22.00 น. ...●●... ชาวสังคมทั่วไป ประจำวัน วันพุธที่ 16 ก.ค. เวลา 13.30 น. **ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล** เลขาฯ วช. เป็นประธานจัดงานแถลงข่าว “**มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563**” งานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

👁️ **เจ้าพระยา**